

## กำหนดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2563

รายวิชา                   กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน

วัน / เวลา               พฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น.     ห้อง 301

หลักสูตร               นิติศาสตรบัณฑิต                   รหัส     60

อาจารย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อาจารย์ภิญโญ  คุณวัฒนาเสนีย์

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
1 On site 20 ส.ค. 63	แนะนำบทเรียนและเป็น การ สอบ ถาม ความ รู้ พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย แรงงานฯ ในส่วนที่บัญญัติ ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ แนะนำวิธีการ เรียน การประเมินผล และ การทำข้อสอบ	3	1. อาจารย์ผู้สอนแนะนำตัวและ อธิบายเนื้อหาทรายวิชา จุดประสงค์ และเป้าหมายของรายวิชาเกณฑ์การ วัดผลและประเมินผล แนะนำ หนังสือ แหล่งการเรียนรู้ และ website ต่างๆเพิ่มเติม 2. ถามตอบความรู้พื้นฐานทาง กฎหมายอาญาและร่วมแสดงความ คิดเห็น 3. ระบบ เว็บ พ ร้อม ไซ ต์ ลิง ก์ <u>WBSC-LMS</u>	อ.ภิญโญ คุณวัฒนาเสนีย์
2 Online 27 ส.ค. 63	- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ จ้างแรงงานซึ่งมีอยู่หลาย ฉบับ - บ ท บั ญ ญั ตี ใน พระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน ว่าด้วยบทนิยาม และบททั่วไป	3	1. จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Microsoft Team และ WBSC 2. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบ ด้วยบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 3. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาล ฎีกา และข้อมูล/ข่าวทาง Internet 4. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษา ค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทาง อินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้	อ.ภิญโญ คุณวัฒนาเสนีย์
3 Online 3 ก.ย. 63	พระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน - การใช้แรงงานทั่วไป - การใช้แรงงานหญิง - การใช้แรงงานเด็ก	3	1. จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Microsoft Team และ WBSC 2. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบ ด้วยบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 3. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย โดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาล	อ.ภิญโญ คุณวัฒนาเสนีย์

			<p>ฎีกา และข้อมูล/ข่าวทาง Internet</p> <p>4. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้</p>	
4 Online 10 ก.ย. 63	<p>พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน</p> <p>- ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุด</p> <p>- คณะกรรมการค่าจ้าง</p>	3	<p>1. จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Microsoft Team และ WBSC</p> <p>2. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint</p> <p>3. ยกตัวอย่างประกอบกรณีศึกษาโดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/ข่าวทาง Internet</p> <p>4. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาทำงานร่วมกัน เพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา</p> <p>5. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้</p>	อ.กัญญา คุณวัฒนาเสนีย์
5 Online 17 ก.ย. 63	<p>พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน</p> <p>- สวัสดิการ</p> <p>- การควบคุม</p> <p>- การพักงาน</p> <p>- ค่าชดเชย</p>	3	<p>1. จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Microsoft Team และ WBSC</p> <p>2. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint</p> <p>3. ยกตัวอย่างประกอบกรณีศึกษาโดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/ข่าวทาง Internet</p> <p>4. แข่งขันกันหาคำตอบจากการคำนวณค่าชดเชย</p> <p>5. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้</p>	อ.กัญญา คุณวัฒนาเสนีย์
6 Online 24 ก.ย. 63	<p>พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน</p> <p>- การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง</p> <p>- พนักงานตรวจแรงงาน</p> <p>- บทกำหนดโทษ</p>	3	<p>1. จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Microsoft Team และ WBSC</p> <p>2. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint</p> <p>3. ยกตัวอย่างประกอบกรณีศึกษาโดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาล</p>	อ.กัญญา คุณวัฒนาเสนีย์

			<p>ฎีกา และข้อมูล/ข่าวทาง Internet</p> <p>4. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้</p>	
<p>7 Online 1 ต.ค. 63</p>	<p>พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์</p> <p>- ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง</p> <p>- วิธีระงับข้อพิพาท</p> <p>- การปิดงานและการนัดหยุดงาน</p>	3	<p>1. จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Microsoft Team และ WBSC</p> <p>2. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบด้วยบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint</p> <p>3. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายโดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/ข่าวทาง Internet</p> <p>4. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้</p>	อ.กัญญา คุวัฒนาเสนีย์
<p>8 On site 8 ต.ค. 63</p>	<p>1. สอบมิตเทอม (1 ชั่วโมง)</p> <p>2. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์</p> <p>- คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์</p>	3	<p>1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบด้วยบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint</p> <p>2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายโดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/ข่าวทาง Internet</p> <p>3. ระบบเว็บพร้อมไซด์ลิงก์ <a href="#">WBSC-LMS</a></p> <p>4. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้</p>	อ.กัญญา คุวัฒนาเสนีย์
<p>9 Online 15 ต.ค. 63</p>	<p>พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์</p> <p>- คณะกรรมการลูกจ้าง</p> <p>- สมาคมนายจ้าง</p> <p>- สภาพแรงงาน</p> <p>- สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน</p>	3	<p>1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบด้วยบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint</p> <p>2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายโดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/ข่าวทาง Internet</p> <p>3. ระบบเว็บพร้อมไซด์ลิงก์ <a href="#">WBSC-LMS</a></p> <p>4. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้</p>	อ.กัญญา คุวัฒนาเสนีย์

<p>10 Online 22 ต.ค. 63</p>	<p>พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ - การกระทำอันไม่เป็นธรรม - บทกำหนดโทษ</p>	<p>3</p>	<p>1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายโดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/ข่าวทาง Internet 3. ระบบเว็บพร้อมไซต์ลิงก์ <u>WBSC-LMS</u> 4. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้</p>	<p>อ.กัญญา คุ้มวัฒนาเสนีย์ และวิทยากร</p>
<p>11 Online 29 ต.ค. 63</p>	<p>พระราชบัญญัติเงินทดแทน - บททั่วไป - เงินทดแทน - กองทุนเงินทดแทน - คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย์</p>	<p>3</p>	<p>1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายโดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/ข่าวทาง Internet 3. ระบบเว็บพร้อมไซต์ลิงก์ <u>WBSC-LMS</u> 4. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้</p>	<p>อ.กัญญา คุ้มวัฒนาเสนีย์ และวิทยากร</p>
<p>12 On site 5 พ.ย. 63</p>	<p>พระราชบัญญัติเงินทดแทน - เงินสมทบ - การยื่น คำร้อง การพิจารณาคำร้องและการอุทธรณ์ - พนักงานเจ้าหน้าที่ - บทกำหนดโทษ</p>	<p>3</p>	<p>1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายโดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/ข่าวทาง Internet 3. ระบบเว็บพร้อมไซต์ลิงก์ <u>WBSC-LMS</u> 4. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้</p>	<p>อ.กัญญา คุ้มวัฒนาเสนีย์ และวิทยากร</p>
<p>13 On site 12 พ.ย. 63</p>	<p>- ความเป็นมา หลักการ และเหตุผลในการจัดตั้งศาลแรงงาน - หลักการดำเนินคดีในศาลแรงงาน</p>	<p>3</p>	<p>1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบตัวบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint 2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายโดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/ข่าวทาง Internet</p>	<p>อ.กัญญา คุ้มวัฒนาเสนีย์ และวิทยากร</p>

	<p>- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศาลแรงงาน</li> <li>- ผู้พิพากษาในศาลแรงงาน</li> </ul>		<p>3. ระบบเว็บพร้อมโซลิติงก์ <u>WBSC-LMS</u></p> <p>4. เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคดีแรงงานมาบรรยายเพื่อให้ นักศึกษา ได้ เข้าใจ กระบวนการพิจารณาคดีแรงงานอย่างชัดเจน</p> <p>4. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้</p>	
<p>14 On site 19 พ.ย. 63</p>	<p>พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิธีพิจารณาคดีแรงงาน</li> <li>- อุทธรณ์</li> <li>- วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง</li> </ul>	3	<p>1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบด้วยบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint</p> <p>2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายโดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/ข่าวทาง Internet</p> <p>3. ระบบเว็บพร้อมโซลิติงก์ <u>WBSC-LMS</u></p> <p>4. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้</p>	อ.กัญญา คุ้มณาเสนีย์ และวิทยากร
<p>15 On site 26 พ.ย. 63</p>	สรุปเนื้อหาต่างๆที่บรรยายมาทั้งหมด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวเพื่อทำข้อสอบ	3	<p>1. เข้าสู่เนื้อหาโดยบรรยายประกอบด้วยบทกฎหมายโดยใช้ Powerpoint</p> <p>2. ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายโดยใช้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกา และข้อมูล/ข่าวทาง Internet</p> <p>3. ระบบเว็บพร้อมโซลิติงก์ <u>WBSC-LMS</u></p> <p>4. สรุปและซักถามโดยให้นักศึกษาค้นหาคำตอบ/ข้อมูลกรณีศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อตอบคำถามในระหว่างเรียนได้</p>	อ.กัญญา คุ้มณาเสนีย์ และวิทยากร

16	สอบปลายภาค			
----	------------	--	--	--

หมายเหตุ : แผนการสอนสัปดาห์ที่ 1-15 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม